



ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๕๕๙

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการนำตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่อง การปรับปรุงตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ย
ของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใช้สำหรับดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การกำหนดตำแหน่ง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้ส่วนราชการนำตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงาน ก.พ.
จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑) กรณีกำหนดตำแหน่งในลักษณะกรอบระดับตำแหน่งให้นำอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของ
ตำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับตำแหน่งนั้น ๆ มาใช้ในการคำนวณค่าตอบแทนเฉลี่ยของ
ตำแหน่งที่จะกำหนด อาทิ กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
หรือชำนาญการพิเศษให้นำอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับตำแหน่ง
คือ ระดับชำนาญการพิเศษ มาใช้ในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าว

๒) กรณีกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๑ และตำแหน่งที่จะ
กำหนดดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหลายอัตราให้นำเงินเพิ่มในอัตราสูงสุดมาใช้ในการคำนวณ
อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่กำหนด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

/ตัวอย่างที่ ...

ตัวอย่างที่ ๑ กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ให้นำอัตราเงินเพิ่มที่กำหนดในระดับสูงสุด คือ ระดับชำนาญการ มาใช้ในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ ๒ กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้นำอัตราเงินเพิ่มในอัตราสูงสุดคือ อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท มาใช้ในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ ๓ กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนักกฎหมาย กฤษฎีกา ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับนักกฎหมายกฤษฎีกา ให้นำอัตราเงินเพิ่มนักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ ๒ คือ อัตรา ๓๕,๐๐๐ บาท มาใช้ในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายณนทกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๙๘๐, ๑๙๘๕, ๑๙๘๘, ๑๙๙๐, ๘๑๐๑

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗